

การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 สำหรับใช้เติมน้ำมันรถราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันใสหรือแก๊ส NGV ไม่รวมรถประจำตำแหน่ง และรายการค่าน้ำมันที่เกิดจากการใช้รถราชการเพื่อเดินทางไปราชการ

ชื่อหน่วยงาน



หมายเลขบัตร

ยี่ห้อและทะเบียนรถยนต์

วิธีการใช้บัตร

1 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละสำนัก/กองจัดทำทะเบียนคุมบัตรFLEET CARD ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

2 ให้ผู้เติมน้ำมันเบิกบัตรเป็นครั้ง ๆ ไป โดยให้ตรวจสอบวงเงินคงเหลือก่อนไปเติมน้ำมัน และให้ลงลายมือชื่อรับ-คืนบัตรในทะเบียนคุมทุกครั้ง

3 ให้แจ้งสถานีบริการน้ำมันก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง ว่าชำระด้วยบัตร FLEET CARD และให้ตรวจสอบประเภทน้ำมันที่ต้องเติมพร้อมวงเงินในบัตรที่สามารถใช้จ่ายได้

4 เมื่อเติมน้ำมันและชำระด้วยบัตรFLEET CARD แล้ว จะได้รับSALES SLIP พร้อมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ผู้เติมน้ำมันเขียนข้อความ “ได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” และลงชื่อกำกับในใบ SALES SLIP ซึ่งถือเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ

5 ให้ส่งคืนบัตรFLEET CARD ในSALES SLIPที่เขียนข้อความ และลงชื่อกำกับแล้ว พร้อมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กองตนเองโดยเร็วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว

6 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละสำนัก/กองส่งใบSALES SLIPที่เขียนข้อความและลงชื่อกำกับแล้ว ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และทะเบียนคุมการใช้บัตรFLEET CARD ของแต่ละเดือน โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งให้กองคลังภายใน 3 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือนเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

7 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละสำนัก/กองส่งทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งให้กองคลัง ทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

ข้อควรระวัง

- ให้เก็บรักษาบัตรเติมน้ำมันรถราชการและรหัสบัตรไว้ในที่ปลอดภัย ห้ามเขียนรหัสบัตร 4 หลัก ไว้บนบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
- กรณีบัตรเติมน้ำมันรถราชการชำรุด สูญหาย หรือถูกระงับการใช้บัตร เนื่องจากการใส่รหัสบัตรไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกองคลังทันที
- ห้ามทำใบบันทึกรายการขาย (SALES SLIP) และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สูญหาเนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทเจ้าของบัตร

